

TOUS คว่า “เอ็มมา โรเบิร์ตส์” ร่วมตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนใหม่ในแคมเปญส่งท้ายปี



แบรนด์เครื่องประดับรายนี้ ขอเปิดแคมเปญใหม่ภายใต้ธีม “ของขวัญเกือบสมบูรณ์แบบ”

เอ็มมา โรเบิร์ตส์ มาพร้อมกับกล่องทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของ TOUS ในแคมเปญมีวิสัยทัศน์พิเศษ

TOUS รู้ดีว่าทุก ๆ คนเริ่มที่จะออกไปหาของขวัญที่ดีที่สุดเพื่อต้อนรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงแล้ว ด้วยเหตุนี้ TOUS จึงขอเปิดตัวแคมเปญใหม่ เพื่อนำเสนอวิธีการที่ “เกือบสมบูรณ์แบบ” ในการหาของขวัญของคุณ

ในแคมเปญใหม่นี้ TOUS ได้นำเสนอโฆษณาในรูปแบบมีวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรก โดยนักแสดงสาวอย่างเอ็มมา โรเบิร์ตส์ ได้มาบอกเล่าเรื่องราวที่เฉลิมฉลองความสุขในการให้ พร้อมสร้างความสนุกสนานจากกล่องทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งห่อของขวัญได้ยากสุด ๆ

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ แคมเปญนี้ได้เฉลิมฉลองให้กับความน่าตื่นเต้นในการค้นหาและมอบของขวัญที่ “เกือบสมบูรณ์แบบ” ให้กับคนที่คุณรัก โดยเมื่อเสียงเพลงและการเดินร่ำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเทศกาลนี้จบลง

ผู้ชมจะตระหนักว่า คุณไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับการห่อของขวัญ เพราะสิ่งที่มีความหมายคือของที่อยู๋ภายใน ด้วยเหตุนี้ แคมเปญสุดพิเศษของแบรนด์จึงมาในธีม “ห่อยาก แต่รักง่าย”

แคมเปญนี้จะเผยแพร่ทางโทรทัศน์ในสเปน เม็กซิโก โปรตุเกส และรัสเซีย และปรากฏตามโรงภาพยนตร์ที่โปแลนด์ ยูเครน และสาธารณรัฐเช็ก รวมถึงช่องทางดิจิทัลมีเดีย สื่อภายนอก และสื่อข่าวสารอื่น ๆ ทั่วโลก

เกี่ยวกับ TOUS

ด้วยพนักงานกว่า 4,000 คน TOUS ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดวัฒนธรรมองค์กร ตามความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ปี 2463 ซึ่งเป็นปีที่ TOUS ได้เริ่มทำธุรกิจเครื่องประดับแล้ว ปัจจุบัน TOUS เป็นแบรนด์ระดับโลก โดยวางจำหน่ายใน 50 ประเทศ และมีร้านค้ากว่า 700 แห่งในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ บาร์เซโลนา ปักกิ่ง เม็กซิโกซิตี ดูไบ เจดดาห์ มาดริด ไมอามี มอสโก นิวยอร์ก ปารีส โรม เชียงไฮ้ ไปจนถึงโตเกียว

พันธกิจของบริษัทคือการทำให้เครื่องประดับของแบรนด์เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกสำหรับมอบให้ในช่วงเวลาพิเศษ และเป็นแบรนด์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ วิสัยทัศน์ของ TOUS คือการเป็นแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้า ประสบความสำเร็จ และมีราคาสมเหตุสมผล ทั้งนี้ TOUS มุ่งมั่นที่จะมอบคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และสังคม www.tous.com

วิดีโอ - <https://www.youtube.com/watch?v=woQh0ypZ11k>

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1033702/Emma_Roberts_for_TOUS.jpg